

สถานี ก.ค.ศ.:

ไขข้อข้องใจการได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 23 ก.ค. 2555

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:
ไขข้อข้องใจการได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ตามที่ได้เคยนำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ที่มีมติเห็นชอบในหลักการ ของร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจและสิทธิประโยชน์อย่าง เป็นธรรมเสมอภาคยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 เต็มขั้น ให้สามารถได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ได้นั้น เป็นที่สนใจและมีการสอบถามข้อมูลเข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงขอนำข้อซักถามต่างๆ มาชี้แจงทำความเข้าใจกับเพื่อนครู ดังนี้

คำถาม ครูผู้ช่วย เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู จะได้รับเงินเดือน ในอันดับ คศ.1 โดยใช้บัญชีเงินเดือนใด

ตอบ กรณีนี้จะได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตาม บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วย คือ ขั้น 17,690 บาทแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยโดยไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม เช่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาเอก รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ครูผู้ช่วย คืออัตรา 17,910 บาท (เต็มขั้น) เมื่อเลื่อนเงินเดือนจะไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 คืออัตรา 17,910 บาท รวมทั้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทด้วย

คำถาม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 คือขั้น 37,830 บาท คศ.3 คือขั้น 53,080 บาท หรือ คศ.4 คือขั้น 62,760 บาท จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนในอันดับ คศ.ถัดไปใช่หรือไม่

และได้รับเลื่อนวิทยฐานะตามไปด้วยหรือไม่อย่างไร

ตอบ กรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 เมื่อได้รับ เงินเดือนเต็มขั้น สามารถเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้โดยอาศัยเบิกเงินเดือนในอันดับ คศ.ถัดไป แต่ไม่ได้ผูกพันกับสิทธิประโยชน์ในการเลื่อน วิทยฐานะ ซึ่งการได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้นจะต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด เช่น นาย ก. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท (เต็มขั้น) อยู่ก่อนวันที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้ส่ง ให้นาย ก ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 โดยอาศัยเบิกเงินเดือนในอันดับ คศ.3 ขั้น 37,900 บาท หรือ นาย ข. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ขั้น 53,080 บาท (เต็มขั้น) อยู่ก่อนวันที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

ให้ส่งให้นาย ข. ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 โดยอาศัยเบิกเงินเดือนในอันดับ คศ.4 ขั้น 53,820 บาท เป็นต้น ซึ่งตัวอย่างทั้ง 2 กรณี เป็นการเปิดโอกาสให้เลื่อนเงินเดือนเท่านั้น แต่วิทยฐานะของแต่ละคน ไม่ได้เลื่อนตามไปด้วย

จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจมายังเพื่อนครู ทุกคน ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน และสำหรับเพื่อนครูที่ได้ฝากคำถามไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ก็จะพยายามรีบตอบให้ได้เร็วที่สุด แลพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)